



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์ โทร. 7700 7701

ที่ ศธ 64.04/ 301

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง แจ้งเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก หัวหน้าฝ่าย

จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นั้น ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ในการนี้จึงขอแจ้งเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 มายังหน่วยงานท่านเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายในของท่านเพื่อทราบ

หากหน่วยงานท่านมีความประสงค์จะเสนอโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมมายังงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ทุกโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจะต้องผ่านความเห็นชอบตามนโยบายของหน่วยงานท่าน (ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ) และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ และขอให้ส่งภายใน **วันที่ 27 ตุลาคม 2559** หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าหน่วยงานท่านไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

อนึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังแนบมาพร้อมนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในของท่านเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

**แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560**

เพื่อให้การบริหารจัดการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จึงออกแนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้

แนวทางในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ

1. ให้มีคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่ออธิการบดี ให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาขาวิชาในรูปแบบของคณะกรรมการ
2. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณจะต้องจัดทำรายละเอียดการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบที่คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกำหนดโดยจะต้องกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งนี้ทุกโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจะต้องผ่านความเห็นชอบตามนโยบายของหน่วยงานท่าน (ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ)
3. ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติในหลักการของโครงการ ให้หน่วยงานไปดำเนินการขออนุมัติโครงการเพื่อเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ (ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายแผนงานตามลำดับ) ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการต้องเสนอขออนุมัติจัดโครงการ ก่อนดำเนินโครงการระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
4. การจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรให้กับโครงการ/กิจกรรม ผ่านหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม โดยตัดโอนงบประมาณตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติแก่หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายโดยตรงการเบิกจ่ายและการลงนามอนุมัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบประมาณในการเบิกจ่ายคือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด (เมื่อได้รับอนุมัติ งานวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการทำบันทึกโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเสนอฝ่ายแผนงาน ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน)
5. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นระยะตามแผนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ เพื่อเสนอต่ออธิการบดีผ่านคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6. สำหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าต่ออธิการบดี เป็นระยะตามที่ประธานกรรมการกำหนด สำหรับปีงบประมาณ 2560 จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครั้งเดียว ในต้นเดือนพฤศจิกายน 2559

เกณฑ์จัดสรรงบประมาณโครงการ

คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาโครงการฯ ได้กำหนดแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์จัดสรรงบประมาณโครงการ ดังนี้

1. พิจารณาจัดสรรตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามเกณฑ์ที่แจ้งให้หน่วยงานทราบเป็นหลัก
2. กรณีมีโครงการใหญ่ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการหลักอยู่แล้ว จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการดังกล่าว และให้หน่วยงานที่จัดทำคำขอประสานเข้าร่วมกับโครงการหลักที่มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว
3. กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในขอบข่ายนโยบาย จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการดังกล่าว
4. กรณีค่าของงบประมาณมีค่าใช้จ่ายสูงเกินวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายผลผลิต จะปรับ/ลดตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
<p>1. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ</p> <p>1.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เจรจาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ</p>	<p>1. แผนในการเจรจาความร่วมมือ</p> <p>1.1 แผนความร่วมมือทางวิชาการต่อเนื่อง</p> <p>2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ</p> <p>2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU/MOA ที่ มีกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการแล้ว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25)</p>	<p>1. การสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ สนับสนุน เฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก เท่านั้น</p> <p>2. การสนับสนุนผู้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมจะสนับสนุนเฉพาะคนปกติและประธาน สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตร (มอบหมายผู้เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม) ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือกิจกรรมในการเจรจาความร่วมมือ</p> <p>3. คณะ/หน่วยงานต้องมีเอกสารอย่างมีลายลักษณ์อักษรในการติดต่อประสานกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศไว้ล่วงหน้าและมีความเป็นไปได้นั้นที่จะก่อให้เกิด ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทางวิชาการใน อนาคต</p> <p>4. ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศจะต้องระบุสาขาที่จะลง นามและระบุมหาวิทยาลัย และระบุเหตุผลทางวิชาการอย่างชัดเจน</p> <p>5. การเดินทางไปต่างประเทศให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมโครงการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามอัตราดังนี้</p> <p>5.1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์) เป็นเงิน 1,600 บาทต่อวัน</p> <p>5.2 ในกลุ่มประเทศสิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย เป็นเงิน 2,100 บาทต่อวัน</p> <p>6. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติและสนับสนุนเฉพาะการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>7. หากหน่วยงานใดไม่ใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้ได้ตามแผนที่วางไว้ จะมีผลการ พิจารณางบประมาณส่วนนี้เป็นปีงบประมาณถัดไป</p>

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
2. การพัฒนาสมรรถนะสากลของนิสิต		
1 โครมการสนับสนุนนิสิตให้มีความสามารถในต่างประเทศระดับปริญญาตรี ลักษณะกิจกรรม		
1. การเรียนแบบโอนหน่วยกิต (Credit transfer)	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบโอนหน่วยกิต - ผลการเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ C 	<p>ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการเรียนแบบโอนหน่วยกิต (Credit transfer) ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน (4 ทุน) ทุนละ 120,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 5 เดือน เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 3. ค่าที่พัก 5 เดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 4. ค่าเดินทาง 30,000 บาท 5. ค่าประกันสุขภาพ 5,000 บาท
2. การฝึกงานในต่างประเทศ * (Overse practical training)	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนิสิตที่ได้ทุนฝึกงานในต่างประเทศ - ผลการฝึกงานในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าระดับ B 	<p>ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการฝึกงานในต่างประเทศ (Overse practical training) ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน (4 ทุน) ทุนละ 87,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 4 เดือน เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท 2. ค่าที่พัก 4 เดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 3. ค่าเดินทาง 30,000 บาท 4. ค่าประกันสุขภาพ 5,000 บาท

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (Oversea profession training)	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนิสิตที่ได้ทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ - ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าระดับ B 	<p>ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (Oversea profession training) ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน (4 ทุน) ทุนละ 74,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3 เดือน เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 2. ค่าที่พัก 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 3. ค่าเดินทาง 30,000 บาท 4. ค่าประกันสุขภาพ 5,000 บาท
4. การไปร่วมเรียนระยะสั้น (Sit in) รายวิชาที่เปิดสอน/ทำโครงการวิจัย/ปัญหาพิเศษระยะสั้น	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนิสิตที่ได้ร่วมเรียนระยะสั้น - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม 	<p>ตามประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการไปร่วมเรียนระยะสั้น (Sit in) ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 รายวิชา ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน (2 ทุน) ทุนละ 100,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 5 เดือน เดือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท 2. ค่าที่พัก 5 เดือน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 3. ค่าเดินทาง 30,000 บาท 4. ค่าประกันสุขภาพ 5,000 บาท

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
3. การพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร		
1 โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ		
ลักษณะกิจกรรม		
บุคลากรสายวิชาการ		
1. ด้านการเรียนการสอน	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม	1. สนับสนุนให้คณะได้มีการเชิญอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในต่างประเทศ (การเชิญ Visiting Professor) สนับสนุนเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียนบวกสามและบวกหกเท่านั้น
1.1 Inbound International Visiting Professor (8 ทุน)	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม	2. พิจารณาจัดสรรจากกรเชิญ Visiting Professor
1.2 Outbound International Visiting Professor (4 ทุน)	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม	2.1 ด้านการเรียนการสอน 8 ส่วนงานในส่วนงานวิชาการ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
2. ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม	2.2 ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 10 ส่วนงานในส่วนงานวิชาการ ตามข้อ 2.1 รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
2.1 Inbound International Visiting Researcher (11 ทุน)	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม	3. การเชิญอาจารย์ผู้สอน (Visiting Professor) อาจจะมีเชิญมาสอน ฝึกอบรมทางวิชาการ ร่วมอภิปราย หรือร่วมทำวิจัย เป็นต้น
2.2 Outbound International Visiting Researcher (4 ทุน)	- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม	4. สนับสนุนคนละ 50,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนดและสามารถจัดตั้งงบประมาณค่าสอนได้) 5. ต้องไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น กรณีด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
		<p>6. กิจกรรม Outbound ผู้ขอรับการสนับสนุนโดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการพื้นฐานต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการสมัครด้วยตนเอง ผ่านต้นสังกัด และต้องมีคะแนนผลสอบวัดทางภาษามาแสดงประกอบการพิจารณา</p> <p><u>หมายเหตุ</u> คำนิยาม : ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานเอกชน ฯลฯ ในต่างประเทศที่ได้รับเชิญมาสอนหรือวิจัยในสถาบัน คำนิยามของงานสร้างสรรค์ ให้นิยามตามคำที่ สกอ. กำหนด</p>

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
<p>4. สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสากล</p>	<p>นำอยู่และเป็นมหาวิทยาลัยพุทธวัฒนธรรม</p>	
<p>1 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ</p>	<p>1. มีแผนกิจกรรมในการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ</p>	<p>เงื่อนไขในการสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ</p>
<p>ลักษณะกิจกรรม</p>	<p>2. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ</p>	<p>1. สนับสนุนร้อยละ 100 เป็นเงิน 10,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร สำหรับผู้สอนที่มีเอกสารหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ปี (คณะละ 2 รุ่น เป็นเงิน 160,000 บาท)</p>
<p>1. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนเป็น</p>	<p>อย่างน้อย 1 คณะ คณะละ 1 หลักสูตร</p>	<p>- มคอ. 3 / มคอ. 5 ฉบับภาษาอังกฤษ</p>
<p>เรียนการสอนเป็น</p>		<p>- เอกสารประกอบการสอนหรือตำรา (Textbook) เป็นภาษาอังกฤษ</p>
<p>ภาษาอังกฤษระดับ</p>		<p>- ข้อสอบกลางภาคเป็นภาษาอังกฤษ</p>
<p>ปริญญาตรี</p>		<p>- ข้อสอบปลายภาคเป็นภาษาอังกฤษ</p>
		<p>- สำหรับรายวิชาสัมมนา ให้แสดงหลักฐานการนำเสนอของนิสิตเป็นภาษาอังกฤษแทนข้อสอบ</p>
		<p>- ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p>
		<p>- มีบันทึกภาพวิดีโอ (คลิป) ในการสอนจริง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง</p>
		<p>- สำหรับรายวิชาสัมมนา มีบันทึกภาพวิดีโอ (คลิป) ในการนำเสนอของนิสิตอย่างน้อย 3 ชั่วโมง</p>
		<p>หมายเหตุ</p>
		<p>1. กรณีมีผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้เบิกจ่ายตามภาระงาน</p>
		<p>2. รายวิชาที่สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาอังกฤษในสาขาอื่น ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วมหาวิทยาลัยจะไม่สนับสนุนการเบิกจ่าย</p>
		<p>การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้นๆ โดยรับรองว่า</p>
		<p>รายวิชานั้น มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจริง พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน</p>

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม KPIs	หลักเกณฑ์การบริหารกิจกรรม
<p>๒) โครงการสนับสนุนให้ทุนนักศึกษาต่างชาติมาร่วมเรียนหรือทำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 5 คนต่อปี - ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม 	<p>เงื่อนไขในการสนับสนุน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยสนับสนุนลักษณะกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเรียนแบบโอนหน่วยกิต (Credit transfer) โดยสนับสนุนจำนวน 6 ทุน ทุนละ 45,000 บาท รวม 270,000 บาทตามรายการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 17,000 บาทต่อคน 1.2 ค่าที่พัก 7,000 บาทต่อคน 1.3 ค่าเดินทางในประเทศไทย 6,000 บาทต่อคน 1.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 บาทต่อคน 2. การไปร่วมเรียนระยะสั้น (Sit in) โดยสนับสนุนจำนวน 6 ทุน ทุนละ 28,000 บาท รวม 168,000 บาทตามรายการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ค่าที่พัก 7,000 บาทต่อคน 2.2 ค่าเดินทางในประเทศไทย 6,000 บาทต่อคน 2.3 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 บาทต่อคน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รายละเอียดคำขอของงบประมาณรายจ่าย

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560

1. ชื่อโครงการ
2. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 2.1 ประเภทโครงการ <input type="checkbox"/> โครงการสนับสนุนกิจกรรมเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ <input type="checkbox"/> โครงการสนับสนุนนิสิตให้มีประสบการณ์ในต่างประเทศระดับปริญญาตรี <input type="checkbox"/> โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ <input type="checkbox"/> โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ <input type="checkbox"/> โครงการสนับสนุนให้ทุนนักศึกษาต่างชาติมาร่วมเรียนหรือทำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 2.2 ลักษณะโครงการ <input type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง ปีที่.....
3. ผู้รับผิดชอบ 3.1 ผู้กำกับดูแล..... 3.2 ผู้รับผิดชอบ.....โทรศัพท์/มือถือ..... 3.3 หน่วยงาน.....
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือจุดเด่น ของคณะ/หน่วยงาน (โปรดระบุรายละเอียด)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. ลักษณะกิจกรรม และรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรม (อธิบายอย่างละเอียด)

.....

.....

.....

.....

.....

7. วัตถุประสงค์

7.1.....

7.2.....

7.3.....

7.4.....

7.5.....

8. กลุ่มเป้าหมาย :จำนวนคน

9. ระยะเวลาดำเนินงาน.....

10. สถานที่ในการดำเนินการ.....

11. วิธีดำเนินการ (ระบุตามขั้นตอน PDCA)

ขั้นตอน/กิจกรรม	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.												
2.												
3.												
4.												

12. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (ตัวบ่งชี้)

- เชิงปริมาณ /หน่วยนับ
- เชิงคุณภาพ /หน่วยนับ
- เชิงเวลา /หน่วยนับ
- เชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย /หน่วยนับ

13. งบประมาณ (แจกแจงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย)

รายการ	จำนวนเงิน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	
1)	
2)	
2. ค่าใช้สอย	
1)	
2)	
3. ค่าวัสดุ	
1)	
2)	
รวมงบประมาณ	

14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	รายละเอียด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	1.
	2.	
เชิงคุณภาพ	1.
	2.	

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.....
.....

16. วิธีการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(.....)
...../...../.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ประธานสาขา / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน)
...../...../.....

ผ่านที่ประชุม.....
วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ)
...../...../.....